



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว  
เรื่อง การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ได้กำหนดลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการ ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว จึงขอประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

( นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

บัญชีแนบท้าย

สรุปกระบวนการงานบริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว  
เพื่อลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้บริการประชาชน

ที่	กระบวนการงาน	ระยะเวลาเดิม	ระยะเวลาที่ปรับลด	หมายเหตุ
๑	การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	๕ นาที/ราย	๓ นาที/ราย	
๒	การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๕ นาที/ราย	๓ นาที/ราย	
๓	การจัดเก็บภาษีป้าย	๕ นาที/ราย	๓ นาที/ราย	
๔	ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	ในทันที	ในทันที	
๕	การรับเรื่องราวร้องทุกข์	แจ้งตอบรับภายใน ๑๕ วัน	แจ้งตอบรับภายใน ๗ วัน	
๖	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ			
	- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต	๒๐ วัน/ราย	๒๐ วัน/ราย	
๗	การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร			
	- การอนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต	๒๐ วัน/ราย	๒๐ วัน/ราย	
๘	การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ			
	- การอนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต	๒๐ วัน/ราย	๒๐ วัน/ราย	
๙	งานบริการด้านสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส(งานด้านการรับเอกสารการเปิด-ปิดบัญชี งานนำพาผู้พิการไปจดทะเบียนการรับและการส่งต่อและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๕ วัน/ราย	๒ วัน/ราย	
๑๐	งานบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	๑๕ นาที/ราย	๑๐ นาที/ราย	
๑๑	งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	๑๕ วัน/ราย	๗ วัน/ราย	
๑๒	ให้บริการรับรองขอเลขที่บ้าน	๑๐ นาที/ราย	๕ นาที/ราย	
๑๓	ให้บริการอินเทอร์เน็ตตำบล	ทันที	ทันที	
๑๔	ขอความอนุเคราะห์กำลัง อปพร.	๓ วัน/ราย	๑ วัน/ราย	
๑๕	ให้บริการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย	ทันที	ทันที	
๑๖	งานจดทะเบียนพาณิชย์	๑๐ นาที/ราย	๕ นาที/ราย	
๑๗	ให้บริการยืมวัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์	๕ นาที/ราย	๓ นาที/ราย	
๑๘	ขออนุญาตควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง	๗ วัน/ราย	๕ วัน/ราย	
๑๙	ขออนุญาตขุดเจาะถนนเพื่อวางท่อประปาผ่านถนน	๗ วัน/ราย	๕ วัน/ราย	
๒๐	ตรวจสอบการรुक้าแนวเขตและข้อพิพาท	๗ วัน/ราย	๕ วัน/ราย	